

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị làm việc với xã Triệu Thành**

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Triệu Thành về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác chuẩn bị cho Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Luyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; trưởng, phó các phòng, ban, cấp huyện; các đồng chí trong Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã; cán bộ, công chức và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã Triệu Thành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Triệu Thành đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác chuẩn bị cho Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo xã Triệu Thành, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Triệu Thành là xã miền núi, 1 trong 3 xã vùng 135 của huyện, có diện tích tự nhiên lớn (1125,06 ha), địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển vườn đồi và nuôi, trồng các dòng sản phẩm đặc sản; dân số đông với hơn 6050 nhân khẩu; nền văn hóa đặc sắc, đa dạng, đan xen giữa ba nền văn hóa Kinh, Mường và Thái; là địa phương có các tuyến đường giao thông thuận lợi (Tỉnh lộ 520 chạy qua địa bàn xã, kết nối giao thông của huyện Triệu Sơn với huyện Như Thanh). Cán bộ và Nhân dân xã Triệu Thành có truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, xã Triệu Thành đã có nhiều khởi sắc, gần đây nhất là năm 2020, kinh tế - xã hội của xã đã có sự phát triển, tình hình chính trị, an ninh trật tự ổn định, có 21/27 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nỗ lực, cố

gắng của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Triệu Thành đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xã Triệu Thành vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: chưa biết phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để khai thác, phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết chưa sát với điều kiện thực tế, công tác chỉ đạo thiếu quyết liệt; sự phân công, phân nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả; còn tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp kéo dài; phát triển kinh tế chưa toàn diện, còn tự phát, chưa có định hướng rõ nét; việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương chưa có chiều sâu.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ tiêu cấp trên giao và chỉ tiêu năm 2021 xã đề ra, trong đó xã Triệu Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời đưa Triệu Thành phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng bộ, chính quyền xã Triệu Thành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

**1.** Đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân xã Triệu Thành cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền; phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**2.** Khẩn trương rà soát và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kèm theo đó là việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương để triển khai sâu, rộng, hiệu quả trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức, thực hiện.

### **3. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh**

#### **3.1. Về phát triển kinh tế**

- Xác định trồng trọt là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, do vậy cần quan tâm đổi mới hình thức tổ chức sản xuất cho Nhân dân, giảm diện tích đất trồng lúa, chuyển dịch dần diện tích đất đồi, rừng kém hiệu quả sang các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn, như: cây dược liệu, cây ăn quả, nhất là chuyển đổi diện tích trồng đào truyền thống sang trồng đào kép (đào Nhật Tân, đào Quảng Chính). Duy trì, phát huy lợi thế của cây giềng mà địa phương đã trồng trong những năm qua.

- Trong chăn nuôi, phát huy lợi thế xã có diện tích tự nhiên rộng, nhiều diện tích đất phù hợp cho trồng cỏ và cây lương thực phục vụ cho chăn nuôi. Vì vậy, cần phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia cầm theo hướng tập trung, không chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả, đồng thời chú trọng phát triển chăn nuôi con đặc sản.

- Đối với đất lúa, giảm diện tích gieo trồng các giống lúa truyền thống, đẩy mạnh đưa các loại giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất tạo thương hiệu với các dòng lúa nếp, lúa gạo chế biến thực phẩm chức năng.

- Khai thác hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản, tập trung rà soát lại diện tích ao, hồ, đập chuyển sang nuôi trồng các dòng thủy sản đặc sản.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu xây dựng được 3 đến 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Về thương mại, dịch vụ: quy hoạch, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các trung tâm dịch vụ, chợ dân sinh. Kết hợp phát triển dịch vụ với hệ thống cửa hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của xã. Phát huy lợi thế của địa phương để kêu gọi nhà đầu tư có tiềm năng về quy hoạch và phát triển mô hình dịch vụ, du lịch sinh thái.

### **3.2. Về văn hóa - giáo dục**

- Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà theo mặt bằng chung của huyện; quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

- Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương.

### **3.3. Về quốc phòng - an ninh**

Xã Triệu Thành giáp ranh với nhiều địa phương, nhất là với 2 xã Xuân Du, Cán Khê (huyện Như Thanh). Vì vậy, địa phương phải tăng cường giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp kéo dài, đặc biệt xã phải quan tâm giải quyết hết thẩm quyền ngay tại cơ sở, không để phát sinh, nổi cộm, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

### **3.4. Vấn đề cải cách hành chính**

- Giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân, không để nảy sinh thủ tục hành chính rườm rà; tăng cường đẩy mạnh thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện.

## **4. Chương trình xây dựng nông thôn mới**

Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Triệu Thành trong xây dựng NTM thời gian vừa qua; kết quả bước đầu mà địa phương tự đánh giá đạt 17/19 tiêu chí.

Để về đích xã NTM đúng kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc

gia xây dựng NTM huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; Đảng bộ, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM mới xã Triệu Thành khẩn trương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã tự hào, trách nhiệm, đồng thuận chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng NTM; huy động tối đa sức mạnh nội lực và sức mạnh ngoại lực trong công tác xây dựng NTM của địa phương.

- Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Triệu Thành:

Tập trung rà soát toàn bộ các công việc liên quan đến xây dựng NTM của xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo theo hướng: mỗi thành viên phụ trách một tiêu chí; đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã phụ trách theo nhóm tiêu chí.

Xây dựng kế hoạch chi tiết, từng nội dung công việc cụ thể hàng tuần, hàng tháng từ nay đến ngày 30/6/2021, nhất là đối với 2 tiêu chí chưa hoàn thành; gửi báo cáo kế hoạch, lộ trình về đích NTM của xã về Văn phòng điều phối NTM huyện trước ngày 15/3/2021.

- UBND xã Triệu Thành phải thực hiện việc ký cam kết với nhà thầu đang xây dựng cơ sở vật chất các trường học và đơn vị tư vấn trong công tác quy hoạch của xã. Xác định rõ từng thời điểm hoàn thành các nội dung công việc; gửi bản cam kết về Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện trước ngày 20/3/2021.

- Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên trực tiếp xuống xã Triệu Thành để hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt địa phương hoàn chỉnh các tiêu chí còn chưa đạt. Thời gian hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ theo quy định của xã Triệu Thành xong trước ngày 30/3/2021.

## **5. Công tác bầu cử**

Ủy ban Bầu cử xã Triệu Thành cần tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tài liệu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là các quy định trong Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện đúng quy định, đảm bảo quy trình, không được chậm trễ và sai, sót; phải chịu trách nhiệm trước quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trước tập thể Ban thường vụ Huyện ủy. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tiếp công dân liên quan đến công tác bầu cử. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xử lý. Nếu chậm báo cáo để tình huống xảy ra thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.

## **6. Đề xuất, kiến nghị của xã Triệu Thành**

- Giao phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện bố trí, sắp xếp 01 công chức địa chính - xây dựng - môi trường cho xã Triệu Thành; thời gian thực hiện: trước ngày 31/3/2021. Tham mưu, rà soát số lượng định biên cán bộ, công chức xã và cán bộ quản lý, giáo viên của các trường học trên địa bàn xã Triệu Thành, kịp thời báo cáo với UBND huyện giải quyết cho địa phương.

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện sớm ban hành hướng dẫn cơ chế xã hội hóa giao thông nông thôn trên địa bàn toàn huyện, chậm nhất vào tháng 6 năm 2021. Phối hợp với Công ty cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa giải quyết kiến nghị xây dựng trạm biến áp ở thôn Minh Thành, xã Triệu Thành trong quý II năm 2021.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại trang thiết bị hiện có của 3 trường trên địa bàn xã Triệu Thành, tổng hợp báo cáo UBND huyện, trên tinh thần có nguồn vốn sẽ ưu tiên đầu tư cho các trường học của 5 xã đang xây dựng NTM năm 2021.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Triệu Thành, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Triệu Thành;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**